

## มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา

● นำเสนอเมื่อ 22 ก.พ. 2561

ที่ ศธ 04009/ว1010

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา

- [ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด ดั่งไฟล์แนบ](#)

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561](#)



ที่ ศธ ๐๔๒๗๓/ว ๑๐๑๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๗๓/ว ๗๙๗๐  
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๘/๓๙๖๓  
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  
๒. ตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ศึกษามาตรการในการป้องกันและ  
แก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  
และถือปฏิบัติ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือ  
คุกคามทางเพศในการทำงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้สำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อจะได้รายงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ  
มนุษย์ต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ  
มนุษยชนแห่งชาติว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับจดหมายร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมโครงการ  
อบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนิน  
โครงการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในกิจกรรม “พัฒนาทักษะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ”  
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่างกายระหว่างชายกับหญิง ซึ่งผู้ร้องแจ้งว่า มีผู้เข้าอบรมชายรายหนึ่งได้  
สัมผัสร่างกายผู้ร้องในลักษณะคุกคามทางเพศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า  
กิจกรรมดังกล่าวย่อมเอื้อและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถกระทำการคุกคามทางเพศต่อผู้อื่นได้ จึงได้  
มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและป้องกันปัญหาการ  
ล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถาบันการศึกษาและได้ส่งมาตรการดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปเป็นแนวทางในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและป้องกันปัญหาการ  
ล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถาบันการศึกษาต่อไป รายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

/ สำนักงาน...